

BÁO CÁO

V/v thực hiện Trường học chuyển đổi số Tháng 12/2024

I. Tình hình quản lý dữ liệu và phần mềm

Đã hoàn thành rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin học sinh, giáo viên trên hệ thống CSDL ngành, đảm bảo chính xác và đồng bộ cho báo cáo học kỳ I.

Tất cả phần mềm quản lý như Gokid, SchoolUp, phần mềm kế toán và quản lý tài sản được vận hành ổn định, phục vụ hiệu quả công tác quản lý.

Thống kê mức độ sử dụng phần mềm của cán bộ, giáo viên được thực hiện để phục vụ công tác đánh giá cuối học kỳ.

II. Báo cáo sơ kết học kỳ I có ứng dụng CNTT

Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng đã gửi báo cáo sơ kết học kỳ I đầy đủ và đúng hạn qua Google Drive.

Ban CNTT phối hợp xây dựng báo cáo tổng hợp với các biểu đồ, slide trình chiếu, hình ảnh và video minh họa, tạo nên báo cáo số hóa sinh động và trực quan.

III. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và phát triển học liệu

Giáo viên thực hiện đúng chỉ tiêu với ít nhất 1 bài giảng điện tử và 1 học liệu số mỗi tháng, các sản phẩm được đánh giá chất lượng tốt.

Hoạt động ôn tập học kỳ I bằng trò chơi học tập số hóa cho khối mẫu giáo lớn được tổ chức hiệu quả, tăng hứng thú và tương tác của trẻ.

Các bài giảng, học liệu số được tổng hợp và lưu trữ an toàn, phục vụ công tác giảng dạy tiếp theo.

IV. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số

Đã tổ chức buổi tập huấn nội bộ cho giáo viên với các nội dung thiết kế bài giảng tương tác, sử dụng Canva, PowerPoint nâng cao và quản lý học liệu qua Google Drive.

Kế hoạch tập huấn tiếp tục được xây dựng cho những tháng tiếp theo, dựa trên nhu cầu thực tế.

V. Kiểm tra, đánh giá và truyền thông

Ban CNTT tiến hành kiểm tra lớp học về việc ứng dụng CNTT, phần mềm và học liệu số, đa số các lớp thực hiện tốt.

Website nhà trường được cập nhật đều đặn, mỗi lớp đăng ít nhất 1 bài viết/tháng về hoạt động dạy học và học liệu số.

VI. Bảo trì kỹ thuật và đảm bảo an toàn dữ liệu

Hoạt động bảo trì hệ thống thiết bị CNTT, máy tính, tivi, máy chiếu được thực hiện định kỳ, đảm bảo không gián đoạn trong công tác giảng dạy và quản lý.

Dữ liệu quan trọng được sao lưu, bảo mật tốt, có kế hoạch trục kỹ thuật trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Phương án bảo vệ an toàn phần cứng và phần mềm đã được thực hiện đầy đủ.

VII. Đánh giá chung

Thuận lợi:

Nhà trường có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, nhân viên CNTT và giáo viên.

Giáo viên tiếp thu tốt, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua công nghệ, ứng dụng hiệu quả AI trong giảng dạy

Khó khăn:


Còn một số hạn chế về kỹ năng số đối với một số giáo viên, cần tiếp tục bồi dưỡng.

VIII. Đề xuất, kiến nghị

Tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật số.

Đề xuất bổ sung kinh phí để nâng cấp một số thiết bị CNTT phục vụ dạy học hiện đại hơn.

Khuyến khích GV phát huy sáng tạo, xây dựng nhiều học liệu số đa dạng.


HỘI TRƯỞNG
TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG